

2005-10-01

ดงขญาเหียน-เขาใหญ่ ขึ้นแท่นเขีนมรดกโลก

สิริพร แก่นสียา

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/cuej>



Part of the [Environmental Sciences Commons](#)

Recommended Citation

แก่นสียา, สิริพร (2005) "ดงขญาเหียน-เขาใหญ่ ขึ้นแท่นเขีนมรดกโลก," *Environmental Journal*: Vol. 9: Iss. 4, Article 12.
Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/cuej/vol9/iss4/12>

This Article is brought to you for free and open access by the Chulalongkorn Journal Online (CUJO) at Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Environmental Journal by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.

บ ก ก ว ย

ขึ้นแท่นเป็นมรดกโลก ของพญาเหิน-เขาใหญ่

ศิริพร แก่นสียา*

ตามที่ประเทศไทยเสนอชื่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่-ปางสีดา-ตาพระยา-ทับลาน-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ รวม 5 แห่ง ภายใต้ชื่อกลุ่ม “ป่าดงพญาเหิน-เขาใหญ่” เนื้อที่รวม 3.84 ล้านไร่ ต่อคณะกรรมการมรดกโลก องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) นั้น เมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กลุ่มป่าดงพญาเหิน-เขาใหญ่เป็นมรดกโลก ซึ่งนับเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 2 ของประเทศไทย ต่อจาก “ทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง” และทำให้ผืนป่ากลุ่มดงพญาเหิน-เขาใหญ่เป็นผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย



คือ มีถนนสาย 304 ที่ตัดผ่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน และยังไม่มีการจัดทำแผนจัดการอุทยานแห่งชาติตาพระยาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ แต่อาจเป็นเพราะไทยเสนอเรื่องเขาใหญ่เป็นมรดกโลกมานานกว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี 2534 และในตอนแรกนั้นแม้จะไม่ผ่านการพิจารณาแต่ก็มีความพยายามนำอุทยานแห่งชาติอีก 4 แห่ง มารวมเป็นป่าผืนใหญ่ คือ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ทำให้มีความโดดเด่นในระดับสากลเพียงพอ

☆ กว่าจะมาเป็นมรดกโลก ☆

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2548 ที่สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์อดุลย์ วิเชียรเจริญ ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก กล่าวปาฐกถาเรื่องความสำคัญของดงพญาเหิน-เขาใหญ่ที่ได้รับประกาศเป็นมรดกโลก ว่า การที่ผืนป่าดงพญาเหินได้รับประกาศเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นความโชคดีของประเทศไทย เนื่องจากผืนป่าดงพญาเหิน-เขาใหญ่ยังมีจุดอ่อนหลายอย่าง



* สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก่อนที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นมรดกโลกนั้น ตัวแทนจากคณะกรรมการมรดกโลกได้เข้ามาตรวจสอบกลุ่มป่า ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ว่า และได้ตั้งเงื่อนไข 3 ข้อ ให้ประเทศไทย แก้ไข คือ สร้างเส้นทางให้สัตว์ผ่านได้ช่วงถนนเขาใหญ่-ทับลาน บริเวณก.ม.ที่ 27-29 ซึ่งเรื่องนี้ กรม.มีมติเห็นชอบให้มีการตั้ง คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างทางเชื่อมต่อให้ สัตว์ผ่านได้ ซึ่งคงเป็นรูปแบบสร้างถนนยกระดับผ่านป่ายาว ประมาณ 3 ก.ม. ส่วนแนวถนนข้างล่างที่มีอยู่ก็ให้หน้าต้นไม้ มาปลูกแทน เพื่อให้เป็นเส้นทางของสัตว์

เงื่อนไขที่ 2 ต้องกำหนดแนวเขตอุทยานใหม่ บริเวณ ช่วงทับลานที่มีประชาชนอาศัยอยู่โดยให้พื้นที่ที่มีประชาชน อาศัยอยู่ออกนอกเขตมรดกโลก เป็นแค่การกันพื้นที่ออกนอก มรดกโลกเท่านั้น ไม่ได้ขับไล่ประชาชน แต่ขนาดเนื้อที่ของผืน ป่าทั้งหมดก็ไม่ลดลง เพราะจะประกาศเพิ่มพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ที่ทับลาน

และเงื่อนไขที่ 3 ต้องการให้มีการจัดการผืนป่าทั้ง 5 แบบบูรณาการ

ในที่สุด คณะกรรมการมรดกโลกได้เห็นความพยายาม ของประเทศไทยจึงให้การยอมรับประกาศให้เป็นมรดกโลก ซึ่งจากนี้ไปประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีข้อตกลง ในอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก คือจะต้องไม่สร้างความ เสื่อมโทรม เสื่อมเสีย ให้มรดกโลกได้รับผลกระทบ

✧ ความรู้เกี่ยวกับมรดกโลก ✧

ศาสตราจารย์อดุลย์ วิเชียรเจริญ ยังกล่าวถึงที่มา และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ“ระบบอนุสัญญา ว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกว่า โดยทั่วไปการขึ้นทะเบียนมัก พูดยุเนสโกเป็นผู้จัดการ ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดก ความจริง หากพิจารณาถ่วงแต่ถูกตั้งไม่ใช่ยูเนสโก แต่ยูเนสโกเป็นส่วน สำคัญที่ก่อให้เกิดอนุสัญญานี้ โดยให้มีผู้เชี่ยวชาญร่างขึ้น และเสนอที่ประชุมใหญ่ ขององค์การยูเนสโก และสมาชิก ทั้งหมดจะประชุมกันปีละ 2 ครั้ง ประชุมและรองรับอนุสัญญา ฉบับนี้ และเชิญชวนรัฐสมาชิกและไม่ใช้รัฐสมาชิกเป็นภาคี เริ่มต้นที่ยูเนสโกที่ก่อให้เกิดขึ้น และเมื่อเกิดอนุสัญญาประเทศ ต่าง ๆ ก็เข้าร่วมอนุสัญญา

ที่ประชุมใหญ่รัฐสภาของอนุภาคนี้นับเป็นองค์กรที่เลือก ตั้งคณะกรรมการมรดกโลกขึ้นคณะกรรมการมรดกโลกเป็น องค์กรที่บริหารงานให้เป็นไปตามอนุสัญญามีอำนาจในทาง

บริหาร ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เช่น การลอบซื้อที่ขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลก ตลอดจนการตั้งกองทุนมรดกโลก และการ ดำเนินการอื่นทั้งหลายภายในกรอบของอนุสัญญา เพราะ ฉะนั้นผู้ที่ดำเนินการจริงแล้วมิใช่ยูเนสโก ตัวยูเนสโกยังพัวพัน เหตุอนุสัญญานั้น มีข้อกล่าวไว้ว่า ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ มรดกโลกนั้น ให้ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกเป็น ผู้จัดสรรให้เวลาจัดการประชุมก็จะมีเจ้าหน้าที่ของยูเนสโก ซึ่งต่อมาภายหลังคณะเจ้าหน้าที่ตั้ง ecological scientist มาจาก cultural property รวมกันและเข้าจัดตั้งเรียกว่าเป็นศูนย์ มรดกโลกที่หลัง ศูนย์มรดกโลกนี้เป็นรูปแบบของหน่วยงาน ในการจัดงบประมาณ แต่ฝ่ายตัดสินใจอยู่ที่คณะกรรมการ มรดกโลก ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐสมาชิกของอนุสัญญา ซึ่งหมายความว่า ระบบของยูเนสโกเป็นเรื่องหนึ่ง และยูเนสโกขึ้น ทะเบียนมรดกโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทย โดยแท้จริงแล้วมิได้ เป็นเช่นนั้น และการเป็นมรดกโลกมีลักษณะเป็นอนุสัญญา อาจจะมีรัฐภาคีที่ไม่เป็นสมาชิกของวงการยูเนสโกก็ได้ เข้า มาเป็นภาคีของอนุสัญญานี้ เพราะฉะนั้นประเทศหนึ่งอาจ เป็นสมาชิกได้ทั้ง 2 องค์กรหรือไม่ก็ได้

ตามอนุสัญญาเมื่อชุมชนนานาชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็เป็นเรื่องของการก่อให้เกิดดุลยภาพอธิปไตยของรัฐ ซึ่งถูก กำหนดว่าในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม ชุมชนนานาชาติ จะเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อเป็นเช่นนี้ถือว่าเป็นการยอมรับ พันธกรณีที่ชุมชนนานาชาติต้องเข้ามาช่วยในการคุ้มครองดูแล ซึ่งเป็นหลักสำคัญพื้นฐานของอนุสัญญา การเป็นมรดกโลก ในปัจจุบัน ถ้าไม่พอใจก็สามารถลาออกได้ ประเทศไทยเอง ก็สามารถลาออกได้ แต่เราต้องยอมรับในพันธกรณีที่ว่า ประเทศต่างๆ สามารถดูแลได้ตามอนุสัญญา แต่เราเองต้อง ไม่เป็นผู้ที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรม และต่อมาได้มีการร่าง อนุสัญญาใหม่ ให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยถ้าพื้นที่ ทางวัฒนธรรมหรือธรรมชาติ มีความสำคัญที่ปรากฏตาม แนวทางการปฏิบัติ การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วต้อง เสนอชื่อไว้และนำรายชื่อมาเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลก รายชื่อเบื้องต้นที่เรียกว่า sensitive list ทางธรรมชาติและ ทางวัฒนธรรม การกระทำให้เกิดความเสียหายถ้ารัฐภาคี เจ้าของพื้นที่เป็นผู้กระทำเอง และก่อให้เกิดผลกระทบอันนี้ เป็นสิ่งที่ต้องห้ามและทำไม่ได้ตามอนุสัญญา แต่ถ้าหากว่า เป็นภัยธรรมชาติรัฐภาคีจะร่วมกันในการดูแลรักษา เพื่อให้

ดีขึ้นโดยชุมชนนานาชาติ ก็ต้องช่วยเหลือตามอนุสัญญา เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจของเจ้าของประเทศ สามารถช่วยเหลือกันได้ ดังนั้น การที่สถานที่ใดในประเทศไหน จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก” นั้น... มีที่เรื่องง่าย ๆ โดยข้อกำหนดในการพิจารณาให้สถานที่ใดเป็นมรดกโลกของ ทางยูเนสโกนั้น หลัก ๆ จะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ “แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม” และ “แหล่งมรดกทางธรรมชาติ” ซึ่งแต่ละลักษณะก็จะมีหลักเกณฑ์เฉพาะ



“แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม” ก็มีหลักเกณฑ์ในรายละเอียดคือ... เป็นตัวแทนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรมหรือตัวแทนของความงดงาม เป็นผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันฉลาดยิ่ง หรือเป็นสิ่งที่มียุทธพลยิ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนงานพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใด ๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม

หรือเป็นเอกลักษณ์หายากยิ่ง หรือเป็นของแท้ดั้งเดิม หรือเป็นตัวอย่างของลักษณะโดยทั่วไปของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม หรือ



เป็นตัวอย่างของลักษณะเด่นชัดหรือชนบทรรมนิยมประเพณี แห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่มีความเปราะบางด้วยตัวมันเอง หรือเสื่อมสลายได้ง่าย เพราะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ไม่สามารถกลับคืนดังเดิมได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ หรือมีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์

“แหล่งมรดกทางธรรมชาติ” มีเกณฑ์ดังนี้คือ... เป็นตัวอย่างเด่นชัดในการเป็นตัวแทนของวิวัฒนาการสำคัญ ๆ ในอดีตของโลก รวมถึงแหล่งที่เป็นตัวแทนของยุคสำคัญ ๆ ในอดีต เช่น ยุคของสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนา



ความหลากหลายทางธรรมชาติบนพื้นโลก หรือยุคน้ำแข็ง ซึ่งมนุษย์ดึกดำบรรพ์และสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างมาก หรือเป็นตัวอย่างเด่นชัดในการเป็นตัวแทนของ ขบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางธรณีวิทยา หรือวิวัฒนาการ ทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทาง ธรรมชาติที่กำลังเกิดอยู่ในลักษณะนี้ แตกต่างจากลักษณะ ในข้อแรก กล่าวคือจะเน้นขบวนการที่กำลังจะเกิดอยู่ในชุมชน พืชและสัตว์ การเกิดสภาพภูมิประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แผ่นดิน ทะเลและแหล่งน้ำ ผิวดิน ลักษณะดังกล่าวนี้รวมถึง...

ขบวนการทางธรณีวิทยา ธารน้ำแข็ง หรือภูเขาไฟ, วิวัฒนาการทางชีววิทยา ตัวอย่างของกลุ่มสิ่งมีชีวิต เช่น ป่าไม้เขตร้อน ทะเลทราย ที่ราบทุนดรา, ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ลักษณะภูมิประเทศที่มีการทำเกษตรกรรมแบบขั้นบันได

หรือเป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากเป็นพิเศษ เช่น การเกิด หรือลักษณะ หรือแหล่งที่มีความงดงามทางธรรมชาติกว่าพื้นที่อื่นๆ เช่น ระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษ สภาพทางธรรมชาติ (เช่น ภูเขา น้ำตก แม่น้ำ) แหล่งรวมหนาแน่นของสัตว์ สภาพทิวทัศน์ที่มีพืชบางชนิดเป็นองค์ประกอบ และแหล่งรวมการผสมผสาน



ระหว่างองค์ประกอบทางธรรมชาติและวัฒนธรรม หรือเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่หายากหรือที่ตกอยู่ในภาวะอันตราย แต่ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความหนาแน่นของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย

☆ ความสำคัญของดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ที่ได้รับประกาศเป็นมรดกโลก ☆

มรดกโลกนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสากลทั้งของประเทศนั้นเอง และเป็นมรดกของนานาชาติมิใช่แต่เป็นของเจ้าของประเทศเพียงอย่างเดียวแต่โดยรวมแล้วเป็นดินแดนเจ้าของรัฐเจ้าของประเทศยังมีอำนาจอธิปไตยอยู่ และรูปแบบของอนุสัญญา รวมถึงยูเนสโกเป็นคนละรูปแบบ ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลกถึง 2 วาระ อนุสัญญาไม่มีข้อผูกมัดประเทศใด แต่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น ประเทศไทยมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาตามอนุสัญญา ดังนั้นความสวยงามดีเด่นเป็นสง่าตามลักษณะมรดกโลกเป็นพันธกรณีของประเทศภาคีที่ต้องร่วมกัน สร้างความสมบูรณ์

เดิมประเทศไทย นั้นมีสถานที่ที่เป็น “มรดกโลก” โลกอยู่ 4 แห่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง คือ...“อุทยานประวัติศาสตร์พระนครหรืออยุธยา” เข้าบัญชีมรดกโลกเมื่อเดือน ธ.ค. 2534, “แหล่งโบราณคดี บ้านเชียง” เป็นมรดกโลกเมื่อเดือนธ.ค. 2535, “อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร” เป็นมรดกโลกในปี 2537 และเป็นมรดกทางธรรมชาติ 1 แห่งคือ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง” และล่าสุดล่าสุด “ผืนป่าดงพญาเย็น” เป็นมรดกธรรมชาติ แห่งที่ 2 และเป็น “มรดกโลก” แห่งที่ 5 ของไทย

ให้แก่พื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยเฉพาะแหล่งธรรมชาติในโลกนี้มีน้อยมากที่มนุษย์จะไม่เข้าไปทำให้เกิดความกระทบกระเทือนในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก หากเป็นพื้นที่ที่ตรงตามกำหนดและมีความดีเด่นเป็นสากลก็จะได้รับการพิจารณาทันที ตัวอย่าง ทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง ของไทยนั้นเดิมที กรมป่าไม้ เสนอว่ามีลักษณะเป็น 2 ส่วน แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์เนื่องจาก



มีขนาดเล็กเกินไปทางธรรมชาตินั้นควรมีพื้นที่อนุรักษ์ผืนใหญ่ โดยเฉพาะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ต้องเกี่ยวกับระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ หลังจากนั้นผืนป่าห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวรฯ ก็ได้รับการเสนอชื่อทันที

โดยคณะกรรมการจะมีพื้นที่ในการพิจารณาอยู่ 2 แบบ คือ referral สามารถกลับมาพิจารณาได้อีกในปีเดียวกันหากเป็น deferral จะกลับภายในปีเดียวกันไม่ได้ กรณี อุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่ที่ประเทศไทยได้เสนอไปในปี 1991 ได้มีการพิจารณา และมีอีกหลายอย่างที่ต้อปรับปรุง เป็นการปรับให้ เขาใหญ่ พึ่งมีเกณฑ์ในการเป็นมรดกโลกได้ และเสนอแนะให้ ประเทศไทยรวมพื้นที่ ติดต่อกันคือ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ทำให้มีความ หลากหลายทางชีวภาพสูงมากขึ้น เช่น มีสัตว์ป่าและพืชป่า จำนวนมาก โดยเฉพาะสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างจระเข้ น้ำจืด นกเงือกสีน้ำตาล ชะนีมงกุฏ รวมทั้งมีความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น เช่น มีป่าต้นตะกร้ออายุราว 300-500 ปี ความสูง บางต้นประมาณ 50-70 เมตร อยู่ในตระกูลจาก หรือมะพร้าว ที่บริเวณหน่วยพิทักษ์ ชญ. 4 คลองปลากั้ง น้ำตกเหวนรก เหวนสุวัต เป็นต้น และในที่สุดจึงได้รับการยอมรับจาก คณะกรรมการมรดกโลก

อย่างไรก็ตาม จากการประชุมและชี้แจงต่อคณะกรรมการมรดกโลกถึงปัญหามากมายระหว่างทับลาน-เขาใหญ่ พื้นที่ที่ถูกแบ่งออกโดยทางหลวงหมายเลข 304 ทำให้ไม่เป็น ผืนเดียวกัน แต่อย่างไรขอให้กรมป่าไม้ เสนอรวมเขาใหญ่ เข้ากับทับลาน ปางสีดา ส่วนการแก้ปัญหาแก้อ่างไรต้อง ได้รับการพิจารณา เพื่อที่จะเพิ่มความสำคัญขยายเขตออกไปอีก ถ้าเป็นไปได้สามารถจัดพรมแดนเขมรได้ยิ่งจะเป็น การดี เนื่องจากจะมีการอพยพของสัตว์ที่ไม่จำกัดสายพันธุ์ inbreeding เป็นจุดขายที่ดี กรมป่าไม้ประชุมหลายครั้งได้ จุดหมายว่ากรมป่าไม้ได้ประกาศ อช.ตาพระยาเป็นอุทยาน แห่งชาติ ต่อมาก็เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ในการ จัดการคือเราต้องมีการเชื่อมต่อผืนป่าเข้าด้วยกันเป็นผืนเดียว เพื่อให้ไม่รบกวนสัตว์ป่า

โดยหลังจากนี้ไปจะมีการดำเนินการในส่วนของถนนที่ ตัดผ่านป่าบริเวณเขาใหญ่-ทับลาน ซึ่งต้องหาทางทำให้ป่า เชื่อมกัน อาจต้องเป็นอุโมงค์หรือทางยกระดับให้รถวิ่ง ตาม



เงื่อนไขของคณะกรรมการมรดกโลกที่ต้องการให้ป่าเชื่อม เป็นผืนเดียวกัน ซึ่งจะต้องมีการดูแลป้องกันรักษามรดกโลก แห่งนี้ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งต่อไปถ้ามรดกโลกแห่งนี้มีปัญหา หรือ ถูกคุกคามเราก็สามารถขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการ มรดกโลกทั้งในรูปแบบของงบประมาณและความรู้



แม้ภารกิจในการผลักดัน “ดงพญาเย็น-เขาใหญ่” ให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลก จะลุล่วงไปแล้วก็ตาม แต่เชื่อว่าทุกอย่างจะจบลงแค่นี้ เพราะในเอกสารที่ยื่นถึง ยูเนสโก รัฐบาลไทยยังมีเรื่องที่ต้องปฏิบัติ ที่เรียกว่า “พันธกิจ” เพื่อคงสภาพการ เป็นมรดกโลกของผืนป่าทั้ง 5 ไว้ให้ได้ ซึ่ง หลักใหญ่ที่ ศ.ดร.อดุลย์ ถ้ายทอดไว้พอสังเขป 6 ประการ คือ

1. เร่งรัดทำแผนจัดการแบบบูรณาการ ผืนป่ารวมให้ เสร็จโดยเร็ว
2. ต้องจัดการทรัพยากรให้ครอบคลุม โดยเฉพาะ การกระจายงบประมาณในการดูแล
3. ต้องมีการตรวจสถานการณ์ของสัตว์ป่าอย่างกว้าง ขวางและต่อเนื่อง
4. ต้องดำเนินการควบคุมความเร็วของจราจรบน ทางหลวงที่ตัดผ่านผืนป่า โดยในระยะสั้นให้จัดทำพื้นที่ต่อเชื่อม เขาใหญ่-ทับลาน เนื่องจากขณะนี้ทางหลวง หมายเลข 304 มากันกลาง ทำให้ผืนป่าไม่รวมเป็นผืนเดียวอย่างที่ควรจะเป็น
5. ต้องกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ผืนป่ารวม และ
6. ต้องพยายามหาทางที่จะร่วมมือกับรัฐบาลกัมพูชา ในการที่จะเชื่อมต่อผืนป่าของไทยกับป่าอันเป็นที่คุ้มครอง ของกัมพูชา โดยมีกำหนดระยะเวลาในการทำข้อ 1-5 ต้อง แล้วเสร็จใน 2 ปี หรือปี 2007

หมายความว่าใน 2 ปีจากนี้ไป หากรัฐบาลไทยไม่ ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในเอกสาร หรือหากกระทำสิ่งใดก็ตาม

ที่ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าทั้ง 5 ซึ่งมีพันธุ์พืชและสัตว์กว่า 800 ชนิด มีทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ซึ่งรวมถึงสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์จำนวนมากตกอยู่ในภาวะอันตราย จนถึงขั้นหมดสภาพ เมื่อนั้น 5 ผืนป่าที่ทุกฝ่ายเพียรอุทิศสละหาเสนาออกก็จะถูกลบจากการเป็น “มรดกโลก” ทันที ซึ่งสิ่งที่จะตามมา คือความเสียหายของประเทศ ชนิดเกินบรรยายเลย

✧ แนวทางการอนุรักษ์และประโยชน์

จากการเป็นมรดกโลก ✧

นายประวัติน โหวหารดี หัวหน้าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง และต่อไปเขาใหญ่จะต้องรักษามาตรฐานพื้นที่ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้เป็นอย่างดี และจะมีการบังคับใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ เคร่งครัดมากยิ่งขึ้น เช่น การดูแลควบคุมไฟป่า การไม่นำขยะโดยเฉพาะโฟมและพลาสติกเข้าไปในอุทยาน หรือการจำกัดความเร็วของรถ ในโซนทั่วไปเร่งความเร็วได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นางนิศากร โฆษิตร์รัตน์ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ประโยชน์ที่คนไทยได้รับหลังจากกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ได้เป็นมรดกโลก คือจะทำให้ทั่วโลกรู้ว่าประเทศไทยยังมีสิ่งดีๆ ที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก และทำให้ประเทศไทยจะได้มี



แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สามารถนำมาโปรโมตส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ แต่คนไทยก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาด้วย

ส่วนประโยชน์ที่ได้คือจากการท่องเที่ยวก็มีสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปตามอุทยานฯ มีกิจกรรมรองรับ เช่น การส่องดูสัตว์ เดินป่า ชมน้ำตกขนาดใหญ่ สวยงาม เช่น น้ำตกเหวนรก เหวสุวัต อุทยานทับลาน คือ น้ำตกห้วยใหญ่ น้ำตกทับลาน อุทยานปางสีดา คือ น้ำตกปางสีดา น้ำตกหน้าผาใหญ่ อุทยานฯตาพระยา ชมลานกระเจียว ช่องโอบก ปราสาทบายแบก ทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่ได้ประกาศเป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” “เขาใหญ่” นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ “คนไทย” และ “ชาวต่างชาติ” มาเป็นเวลานานแล้ว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มธรรมชาติและมีความสวยงามมาก ดังนั้น จึงเป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องหวงแหน และอนุรักษ์ให้มีคุณค่าเช่นนี้ตลอดไปให้สมกับการเป็น “มรดกโลก”

✧ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ✧

“เส้นทางดงดิบ-มอสิงโต” ระยะทาง 2.7 กม. จะผ่านป่าดงดิบเลียบริมห้วย มีไม้ใหญ่ที่เป็นจุดเด่น คือต้นสมพงขนาดยักษ์ มีพุ่มพองสูงท่วมหัวคน ซึ่งพุ่มพองที่ว่าก็คือส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ทำหน้าที่ค้ำยันให้ต้นไม้คงยืนอยู่ได้

“เส้นทางสายดงดิบ-หนองผักชี” ระยะทาง 5.4 กม. ซึ่งทางช่วงแรกใช้ทางเดียวกับเส้นทางมอสิงโต จากนั้นจะผ่านป่าดงดิบที่มีความหลากหลายของพืชพันธุ์ จนไปถึงหอดูสัตว์หนองผักชี ถือเป็นเส้นทางที่นิยมใช้กันมากเพราะจะเห็นนกและสัตว์ป่าได้ง่าย

“เส้นทางจุดตั้งแคมป์ผากด้วยไม้-น้ำตกเหวสุวัต” ระยะทาง 3.1 กม. เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะเดินง่ายและสะดวกพอสมควร สองข้างทางมีร่มเงาไม้ให้ความร่มรื่น ริมทางมีเห็ดหลายชนิด และอาจได้พบสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ริมน้ำ

“ผาเดียดตาย” เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม มองออกไปจะเห็น “เขาร่ม” ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเขาใหญ่ขวางอยู่เป็นแนวยาวเขียวขจี ยิ่งถ้ามาตอนพระอาทิตย์ขึ้นจะเห็นเป็นดวงใหญ่เหนือสันเขาร่มเป็นภาพที่สวยงามติดตาจิตใจอย่างมาก และที่พลาดไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการไปเที่ยวชมบรรดาน้ำตกที่ขึ้นชื่อของเขาใหญ่เพราะเขาใหญ่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร และมีน้ำตกน้อยใหญ่ซึ่งสวยงามแตกต่างกันไปตามสภาพธรรมชาติของภูมิประเทศ รวมจำนวน

ที่สำรวจพบและทำเส้นทางเดินเท้าไปถึงแล้วกว่า 30 แห่ง
“น้ำตกเหวสุวัต” ซึ่งอยู่สุดถนนธนบุรีหรือจะเดินเท้า
 ต่อจากน้ำตกผากล้วยไม่ไปก็ได้ ประมาณ 3 กม. ความสูงของ
 น้ำตกประมาณ 20 เมตร บริเวณด้านล่างของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำ
 และลำธาร ถ้าจะเล่นน้ำก็ต้องระมัดระวังกันให้ดี ๆ เพราะ
 น้ำค่อนข้างแรงและเย็นจัด

“น้ำตกเหวนรก” เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสูงที่สุด
 มีทั้งหมด 3 ชั้น แต่นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าไปชม
 น้ำตกได้แค่ชั้นแรกที่มีความสูงถึง 60 เมตร สายน้ำที่พุ่งแรง
 ตกลงมาในแนวตั้ง 90 องศาสูบน้ำเหวเบื้องล่างทำให้เกิด
 เสียงดังสนั่นน่ากลัว เป็นที่มาของชื่อเหวนรก ละอองน้ำกระ
 เซ็นมาถึงจุดชมวิวยิ่งอยู่ห่างตั้งหลายสิบลเมตรยิ่งฟังมอมนานๆ
 ก็ทำให้เกิดอาการชาสันได้เหมือนกัน

เอกสารอ้างอิง

1. นสพ. ข่าวสดประจำวัน ที่ 16/07/2548
2. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำวัน ที่ 3/07/2548
3. [http:// www.dailynews.co.th/](http://www.dailynews.co.th/) 20/08/2548
4. [http://www.matichon.co.th /](http://www.matichon.co.th/) 5/07/2548
5. <http://www.seub.or.th/>

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำตาลชั้นนำได้รับการรับรองคุณภาพ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2507 ด้วย
 กำลังการผลิตขั้นต้น 3,000 ตันต่อวัน จนถึงปัจจุบันมีกำลังการผลิต
 12,000 ตันต่อวัน สามารถหีบอ้อยแต่ละฤดูกาล ได้กว่า 1.2 ล้านตัน
 ผลิตน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิบ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและ
 ส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า **ตราบุญแจ่ม**
 โรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งบริษัทฯ ให้การ
 ส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 3,000 ครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
 และใกล้เคียงเป็นแหล่งปลูกอ้อยที่มีคุณภาพสูงของภาคตะวันออกเฉียง
 เหนือตอนล่าง เพื่อปลูกอ้อยและรับซื้อผลผลิตเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงาน
 ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วม
 สนับสนุนให้เกษตรกรประเทศมาพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ช่วงฤดูกาล
 หีบอ้อย บริษัทฯ มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล จำหน่ายให้
 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งทำให้สามารถช่วยรักษาสีสิ่งแวดล้อม
 อีกด้วย



ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำตาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพ ผลผลิตน้ำตาลทรายเพื่อผู้บริโภคให้ความมั่นใจได้
 จึงมีการพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพจนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2000



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

สำนักงานกรุงเทพฯ : 128/77-78 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 โทร. 0-2216-5820-2 แฟกซ์. 0-2216-5823
 โรงงาน : 237 หมู่ 2 บ้านสาวเอ้ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
 โทร. 0-4465-9020-3 แฟกซ์. 0-4467-6031